

Source : มติชน (ตจว.)

Date : 2 ก.พ. 2561 Page : 1,8

No: 61037977

สงขลาเมินบึกต๋ ชะลอโรงไฟฟ้า ชี17จว.เฮ‘ภาชี’

เครือข่ายคนสงขลาฯลั่นต้องยุติโรง‘ไฟฟ้าเทพา’
จีเล็กดำเนินคดี 17 แกนนำ เคลื่อนกำลังเสริม
ข้างทำเนียบ ปลัดพลังงานยังไม่เห็นคำสั่งชะลอ
เผยมีแผนพัฒนาไฟฟ้าภาคใต้ (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

โรงไฟฟ้า

พลังงานยังไม่สรุปโรงไฟฟ้าเทพา

กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 30 มกราคม ว่าได้สั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลา ที่อาจต้องชะลอโครงการไปก่อน หลังจากมีตัวแทนกลุ่มเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานี ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ เรียกร้องให้ ทบทวนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าว

เมื่อวันที่ 31 มกราคม นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่เห็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบนโยบาย ถึงเรื่องนี้เป็นลายลักษณ์อักษร เบื้องต้นรับ ทราบเรื่องนี้ผ่านการนำเสนอของสื่อต่างๆ เท่านั้น ในส่วนการพูดคุยกับกลุ่มชาวบ้าน หรือ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักการเป็นเรื่อง ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายที่ต้อง ดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นอยู่แล้ว ส่วน เรื่องโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา คงต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย หาก ยังไม่มีคำสั่งจากผู้บริหารระดับสูง ไม่ว่าจะเป็น นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พลังงานว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรต่อไป อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงานมีแผนรองรับ การบริหารจัดการ ระบบส่งและระบบจำหน่าย ไฟในเขตพื้นที่ภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้การใช้งานสามารถเกิดประโยชน์สูงสุด ได้สำหรับระบบโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ ให้สามารถ จ่ายไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทั่วถึง

แผน20ปีกฟผ.รอดีพีชัดเจน

นายธรรมยศกล่าวถึงกรณีสำนักนโยบาย และแผนพลังงาน (สนพ.) ส่งคืนแผนพัฒนา พลังงานหมุนเวียน 20 ปีของ กฟผ.ที่ปรับเพิ่ม จาก 500 เมกะวัตต์ เป็น 2,000 เมกะวัตต์ว่า ตอนนี้อยู่ไม่มีข้อยุติชี้ขาดออกมาถึงเรื่องนี้ ต้อง รอแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี) ตัวใหม่ด้วยว่าจะมีทิศทางและแนวโน้ม เป็นอย่างไร โดยตามกรอบนโยบายที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงานให้ไว้ ระบุว่าจะไม่รับ ชื้อไฟหรือลงทุนที่จะทำให้ค่าไฟฟ้ามีแนวโน้ม สูงขึ้น ค่าไฟฟ้าไม่ควรมีแนวโน้มสูงขึ้น และ

ควรลดลง ดังนั้นการลงทุนในพลังงานทดแทนที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าก็ต้องมีการขยายนโยบายในการรับซื้อไฟฟ้าที่สูงสุดแล้วจะต้องไม่เพิ่มขึ้น นี่คือการกล่าวถึงในเชิงหลักการ ส่วน กฟผ. จะลงทุนอย่างไรก็ต้องนำมาพิจารณาในกรอบนโยบายดังกล่าวเช่นกัน เข้าใจว่าตัวเลข 2,000 เมกะวัตต์ส่วนหนึ่งอยู่ในแผนพีดีพีเดิม ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องนำเสนอขึ้นมาพิจารณา และในวันนี้แผนพีดีพีเดี่ยวยังอยู่ระหว่างทบทวน ซึ่งอาจจะส่งผลให้ส่วนประกอบต่างๆ ในแผนพีดีพีจะต้องมีการปรับปรุงไปด้วย

กฟผ.เผยศึกษาทางเลือกใหม่

นายสทรรฐ บุญโพธิภักดี รองผู้อำนวยการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวถึงกรณี นายกษเปรยว่าอาจจะชะลอโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาว่า เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการพลังงานหรือรัฐบาล หากรัฐแจ้งว่าไม่ต้องทำโครงการ กฟผ.ก็จะดำเนินการตามนั้น ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้ กฟผ.ศึกษาทางเลือกไว้ด้วยหากจะต้องหยุดโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

นายสทรรฐกล่าวว่า ส่วนแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 20 ปี ก็พยายามจะสรุปแนวทางที่ชัดเจนให้ได้ภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ หลังจากนั้นจะเสนอต่อกระทรวงพลังงานเป็นลำดับต่อไป ซึ่งมีโจทย์ใหญ่ 2 ข้อที่ กฟผ.ต้องนำกลับมาทบทวนใหม่คือ 1.ชนิดของพลังงานหมุนเวียนตามที่กระทรวงพลังงานได้ให้ความเห็นไว้ และ 2.ราคาค่าไฟฟ้า จะต้องเป็นราคาที่แข่งขันกับภาคเอกชนได้ และที่สำคัญที่สุดคือต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

เครือข่ายสงขลาค้านตั้งยูตี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนชาวบ้านเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินยังปักหลักอยู่ในพื้นที่หมู่ 4 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา ในขณะที่บางส่วนได้รวมตัวไปร่วมแสดงพลังที่ข้างทำเนียบรัฐบาลก่อนหน้านี้แล้ว แต่หลังจากทราบว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้ชะลอโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา กลุ่มชาวบ้านจึงพากันมานั่งหาหรือที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางหลัง หมู่ 4 ต.ปากบาง โดยต่างยืนยันว่าไม่ต้องการให้เป็นเพียงการชะลอโครงการนี้ แต่ต้องการให้รัฐบาลยุติ หรือยกเลิกการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่นี้ หรือแม้แต่พื้นที่อื่นๆ ด้วย

นางลุมะ ยูโซะ เครือข่ายคนสงขลาปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน กล่าวว่า รัฐบาลต้อง

หยุดโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาเท่านั้น เนื่องจากถ่านหินมีแต่จะสร้างมลพิษ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตชุมชน อีกทั้งขณะนี้ก็มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอแล้ว หากต้องการไฟฟ้าสำรองเพิ่มมากขึ้นก็สามารถใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จากลม หรืออื่นๆ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ทั้งนี้กลุ่มชาวบ้านยืนยันที่จะต่อสู้ต่อไป เพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

“เครือข่ายยังต้องการให้หยุดการดำเนินการคดีกับแกนนำเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้ง 17 คน ซึ่งถูกจับกุมและดำเนินคดีระหว่างเดินทางจาก อ.เทพา ไปยัง อ.เมืองสงขลา เพื่อไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เพราะทั้งหมดนั้นทำเพื่อส่วนรวม ขอให้หยุดการใช้กฎหมาย หยุดใช้การดำเนินคดีปิดปากประชาชน” นางลุมะกล่าว และว่า เครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินเตรียมจะเดินทางไปสมทบกับกลุ่มที่เดินทางไปทำกิจกรรมข้างทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ด้วย

ชี้มาตรการภาษีช่วย17จว.

ที่กระทรวงการคลัง น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 30 มกราคม มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ด้วยการให้ค่าจ้างรายวันที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างมาหักเป็นรายจ่ายจำนวน 1.15 เท่าของค่าจ้างรายวันที่จ่ายให้แก่ลูกจ้าง แต่ไม่นับรวมค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าล่วงเวลา โดยคาดว่าจะมีเอสเอ็มอีอยู่ในระบบภาษีได้รับประโยชน์กว่า 4 แสนราย แม้จะเป็นกลุ่มเอสเอ็มอีที่ขาดทุนยังได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ เพราะค่าใช้จ่ายให้หน้าไปหัก 1.15 เท่า หากสร้างผลขาดทุนเอสเอ็มอีเพิ่มขึ้น สามารถใช้สิทธิขาดทุนสะสมยกมาหักออกจากกำไรในช่วง 5 ปี เช่นปีนี้ขาดทุน 100 ล้านบาท ปีหน้ามีกำไร 50 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษีเพราะถือว่า

ยังขาดทุน เป็นต้น

น.ส.กุลยา กล่าวว่า นอกจากนั้นผลของมาตรการยังทำให้มีถึง 17 จังหวัดไม่มีภาระเพิ่มขึ้น และยังได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐกลับมาในรูปแบบภาษีด้วย เช่น จังหวัดตาก ชัยภูมิ สตูล สุโขทัย ศรีสะเกษ นอกจากนี้ยังมีถึง 30 จังหวัดที่มีภาระภาษีเพียง 0.1% หรือโดยรวมแล้วมีถึง 47 จังหวัดที่ไม่ได้รับผลกระทบจากค่าแรง ส่วนจังหวัดที่ขึ้นค่าแรงสูงสุด 20-22 บาท/วัน คือ ระยอง ภูเก็ต ชลบุรีนั้น เมื่อนำไปหักมาตรการภาษีแล้ว ทำให้มีภาระจากค่าแรงเพิ่มขึ้นเพียง 3.7% หรือประมาณ 11 บาท/คน/วันเท่านั้น

นางแพตริเชีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า ในการประเมินผลกระทบจากมาตรการภาษีทำให้กรมสูญเสียรายได้ 5,400 ล้านบาท เป็นการประเมินไว้บนฐานสูงสุดที่เอสเอ็มอีจะใช้สิทธิ ซึ่งพบว่ากลุ่มเอสเอ็มอีมีต้นทุนแรงงานสูงมากประมาณ 30% ซึ่งการใช้สิทธิต้องไม่ซ้ำซ้อนกับการสิทธิอื่นๆ เช่น กรณีจ้างคนชราทำงานได้ค่าใช้จ่ายภาษี 2 เท่า เมื่อใช้สิทธิดังกล่าวไปแล้วมาใช้มาตรการนี้ไม่ได้อีก เป็นต้น